

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN LÊ MINH TRÚC
“CHIA SẺ CUỘC SỐNG”**

Kính thưa quý lãnh đạo !

Kính thưa quý Cô, Chú, Anh chị cử tri kính mến !

Tôi tên: LÊ MINH TRÚC - Sinh ngày 13/11/1978.

Thường trú: Khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty TNHH Hùng Duy.

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong thời gian qua, với vai trò của một đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021, uỷ viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, uỷ viên Hội Bảo trợ trẻ em và người tàn tật, uỷ viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh khoá III, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hiện nay, doanh nghiệp tôi đang kinh doanh 04 lĩnh vực: Lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng với hơn 20.000 đại lý trong toàn tỉnh; lĩnh vực dịch vụ với Trung tâm giải trí Cana và Khách sạn Sunrise, khách sạn Victory; lĩnh vực y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng và lĩnh vực sản xuất tinh bột khoai mì với tổng cộng gần 1.500 nhân viên trong toàn công ty.

Hôm nay tôi rất vui mừng được Mặt trận tổ quốc và cử tri tiếp tục giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đó là niềm tự hào và vinh dự cho bản thân tôi, cũng như gia đình và Công ty TNHH Hùng Duy. Đồng thời tôi ý thức sâu sắc rằng đây còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Trước hết, bản thân tôi xác định đại biểu HĐND là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri nơi mình ứng cử. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Nếu được tín nhiệm, bản thân tôi sẽ ra sức xây dựng mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri, mạnh dạn truyền đạt ý kiến của mình và những ý kiến của cử tri với HĐND tỉnh, góp phần cùng các đại biểu khác và các ban ngành xây dựng những giải pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân lao động ngày càng tốt hơn, xây dựng thị xã Hoà Thành ngày càng phát triển.

Được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin cam kết thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình đối với việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà cũng như thị xã Hoà Thành như sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện chương trình “*Hùng Duy chia sẻ cuộc sống*” mà công ty của tôi đã duy trì xuyên suốt trong 10 năm qua. Tổng kết 2 nhiệm kỳ tôi đã đóng góp hơn 12 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng và tiếp tục duy trì trong 5

năm tới, đặc biệt trong giai đoạn rất khó khăn của dịch bệnh Covid như hiện nay. Tôi sẽ đóng góp 1,2 - 1,5 tỷ đồng mỗi năm cho các chương trình như:

- Xây dựng nhà đại đoàn kết, xây nhà tình nghĩa.
- Chương trình “*Tặng xe bánh mì và hỗ trợ vốn cho phụ nữ khó khăn*” khởi nghiệp.
- Hỗ trợ các Quỹ Khuyến học, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em và người tàn tật.
- Bán hàng giảm giá cho các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí.
- Hỗ trợ cho lĩnh vực y tế - Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng luôn luôn sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid.
- Triển khai hệ thống kho nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân khi dịch Covid lan rộng.

Hai là: Xây dựng hệ thống phân phối và bình ổn giá cho các mặt hàng nhu yếu phẩm đến tay người tiêu dùng từ thành thị cho đến vùng sâu, vùng xa của tỉnh Tây Ninh với giá cả ổn định để đảm bảo cuộc sống người dân và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”.

Ba là: Xây dựng hệ thống công ty Hùng Duy vững mạnh nhằm đảm bảo được các mục tiêu trong thời gian tới như:

- Ổn định cuộc sống, công việc cho cán bộ nhân viên công ty và các đối tác trong tỉnh.
- Đồng hành cùng tỉnh nhà phát triển ngành du lịch.
- Nộp ngân sách nhà nước trên 50 tỷ/năm.
- Nâng cao chất lượng phục vụ và chuyên môn về lĩnh vực y tế, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thị xã Hoà Thành và nhân dân trong tỉnh.

Bốn là: Là một doanh nhân, tôi sẽ góp thêm tiếng nói của mình trong quá trình xây dựng chủ trương đường lối phát triển kinh tế của tỉnh nhà trong những năm tới. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh, tham gia vận động các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, chấp hành đúng chủ trương, pháp luật trong kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng, giá cả hàng hoá ổn định và phát triển nền kinh tế Tây Ninh bền vững.

Năm là: Luôn chú ý và quan tâm đến những kiến nghị bức xúc của cử tri thị xã Hoà Thành, trong đó chú ý đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, giải quyết việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng của thị xã cũng như các vấn đề liên quan đến tranh chấp khiếu nại tố cáo. Cùng với các đại biểu khác thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong HĐND tỉnh. Là cầu nối giữa cử tri và chính quyền, bám sát đời sống thực tế của nhân dân. Thường xuyên trao đổi, tiếp xúc, lắng nghe những ý kiến đóng góp của cử tri. Bên cạnh đó sẽ luôn quan tâm, đôn đốc các cơ quan nhà nước sớm có cách giải quyết, thực hiện, xử lý thỏa đáng để có báo cáo kết quả cho cử tri sớm nhất.

Với khát vọng của một nữ doanh nhân nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh, và cũng là người con sinh ra và lớn lên trong cái nôi của tôn giáo Cao Đài, cảm kích trước tấm lòng đồng đạo, tự nguyện giúp nhau trong những lúc khó khăn, tang tẽ. Tôi hiểu và chia sẻ sâu sắc đến đời sống khó khăn của người dân, những lo toan trong công việc mưu sinh. Bằng cả tấm lòng nhiệt huyết và đam mê, mong được góp một phần công sức cho thị xã Hoà Thành với năm nội dung chính trong chương trình hành động của mình, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của cử tri.

Cuối cùng xin cảm ơn cô, chú, anh chị cử tri đã dành thời gian lắng nghe tôi trình bày chương trình hành động và xin kính chúc quý lãnh đạo, toàn thể quý cô, chú, anh chị cử tri mạnh khoẻ và thành đạt.

Xin cảm ơn chính quyền địa phương và UBMTTQ đã tạo điều kiện cho tôi có được cuộc gặp gỡ tiếp xúc cử tri hôm nay.

Xin trân trọng kính chào !

Hòa Thành, ngày 04 tháng 05 năm 2021

Ứng cử viên



LÊ MINH TRÚC